

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2567

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ประเด็น รับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง ความต้องการในการขับเคลื่อนงานเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ปีงบประมาณ 2567

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นฯ คือ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับจังหวัด ระดับอำเภอระดับตำบล นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐

3. ผลจากการมีส่วนร่วม

จังหวัด	สิ่งต้องการสนับสนุน	สิ่งชื่นชม	ข้อเสนอแนะ
อุบลราชธานี	๑) สื่อสุขภาพจิต/องค์ความรู้/สื่อการสอน ในรูปแบบไฟล์ที่จับต้องได้ ๒) ขอรับการสนับสนุนรถโมบายคลายเคลื่อนไปคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน	ติดต่อสะดวก ประสานงานง่าย	-พัฒนาโปรแกรมให้พื้นที่เข้าถึงข้อมูลได้ -บูรณาการการคัดกรองสุขภาพจิตหรืออื่นๆให้เป็นหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน -พัฒนาศักยภาพทักษะครูประจำชั้นในการดูแลสุขภาพจิตเด็กนักเรียน -สร้างระบบการดูแลนักเรียนที่เชื่อมโยงกันทั้งภาคสาธารณสุขและภาคการศึกษา
ศรีสะเกษ	๑) สื่อสุขภาพจิต/องค์ความรู้/สื่อการสอน เช่น -แผ่นพับ ป้ายไวเนล -ป้ายประชาสัมพันธ์ฮีตฮีตสู้อำเภอละ ๑ ชุด ๒) หลักสูตรด้านสุขภาพจิต เช่น	-เข้าถึงง่าย สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือดี -การสนับสนุนสื่อต่างๆให้กับเครือข่าย -รับฟัง เข้าใจ ช่วยเหลือ	-เน้นการทำงานเชิงรุก -เปิดโอกาสให้พื้นที่ขยายเป้าหมายทุกระดับและเปิดกว้างมากขึ้น -การบูรณาการระหว่างศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ และ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ สสจ. เพื่อช่วยเสริมพลังการทำงานในพื้นที่

จังหวัด	สิ่งต้องการสนับสนุน	สิ่งชื่นชม	ข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> -ครู ก. การเสริมสร้างวัคซีนใจในวัยเรียน -เสริมสร้างพลังใจ(RQ) -นักวิชาการสาธารณสุข สุขภาพจิตชุมชน 		<ul style="list-style-type: none"> -การเชื่อมขอมูลระหว่างศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ และ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เพื่อการบำบัดรักษาฟื้นฟูไปในทิศทางเดียวกัน -พัฒนาการสื่อสารระหว่างศูนย์ฯ กับ รพ.พระศรีมหาโพธิ์
ยโสธร	<ul style="list-style-type: none"> ๑) สื่อสุขภาพจิต/องค์ความรู้/สื่อการสอน ๒) การพัฒนาบุคลากร/แกนนำในระดับพื้นที่ ไม่ควรเป็นการพัฒนาเฉพาะหน่วยนำร่อง 	<ul style="list-style-type: none"> -การได้รับความเหลือ/ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ เช่น วิทยากร องค์ความรู้ สื่อสุขภาพจิต การคืนข้อมูล การเข้าถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -ศูนย์ฯมีควรแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ -ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการดำเนินงานด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต -ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อำนาจเจริญ	<ul style="list-style-type: none"> ๑) วิทยากร -อบรมเรื่อง School Health HERO ให้กับครูในสถานศึกษา ๒) สื่อสุขภาพจิต เช่น สื่อส่งเสริมสุขภาพจิตส่งตรงไปยังสง.เขตพื้นที่การศึกษา ๓) การติดตามข้อมูลในโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เช่น School Health HERO 	<ul style="list-style-type: none"> -ประสานงานง่าย เป็นกันเอง รวดเร็ว -การสนับสนุนวิทยากร สื่อสุขภาพจิต และแนวทางการดำเนินงานเป็นอย่างดี 	
มุกดาหาร	<ul style="list-style-type: none"> ๑) การพัฒนาศักยภาพ -ความรู้และทักษะการดูแลนักเรียนให้กับครู -อบรมเครือข่าย YC ในโรงเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> การประสานงาน และการสนับสนุนสื่อสุขภาพจิต 	<ul style="list-style-type: none"> -ลดกิจกรรมและโครงการที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างกรม/จังหวัด/พื้นที่ -ควรวางแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงาน

จังหวัด	สิ่งต้องการสนับสนุน	สิ่งชื่นชม	ข้อเสนอแนะ
	-อบรมการใช้เครื่องมือคัดกรองสุขภาพจิต ๒) การคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนด้วยโปรแกรม Mental Health Check in ๓) การประเมินสุขภาพจิตบุคลากรสาธารณสุขด้วยเครื่อง Biofeedback		-จัดทำแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ -ชี้แจงนโยบาย/ตัวชี้วัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด และนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการปรับใช้เตรียมการทำงาน

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา

นำข้อเสนอแนะไปออกแบบและวางแผนบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567